

Cùng Chúa Giêsu buổi sáng

Sáng nay, khi đang đi ăn sáng, tôi nhận được một cuộc điện thoại với số lạ, lắng nghe, hóa ra Cha Danh SJ, đặc trách mảng Tông Đồ Cầu Nguyện gọi hỏi thăm, và vì thế khi viết thư này, tôi mạn phép dùng cụm từ quen thuộc với các bạn nhiều năm: **CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG.**

Vâng, tôi cảm nghiệm được điều này vì Chúa Giêsu không đến với hình hài 2021 năm trước nhưng với những người quanh ta, những người ta biết và những người ta chưa gặp mặt.

Và để có chuyện kể khi mới làm quen, tôi xin hầu các bạn vài chuyện nho nhỏ trong hành trình thực hiện các clip thơ sơ “Cầu nguyện cùng ĐGH” nhé.

À, tới đây cũng xin cảm ơn đặc biệt đến người bạn C. “bắc cầu” đã tạo điều kiện cho tôi sang sông gặp gỡ các bạn.

Chuyện như thế này nhé:

Vào khoảng cuối tháng 9 – 2020, sau khi nghe, xem các clip Rabbouni do website Dòng Tên thực hiện với “phương pháp thính thị” thú vị hấp dẫn người xem, tôi được khởi hứng thử làm clip Tông Đồ Cầu Nguyện theo các bản văn các bạn lược dịch và cũng đã được đăng tải trên Jescom.

Thế là ngày 5/10/2020, tôi khởi sự làm clip đầu tiên. Nghi 4 ngày, ngày 9 làm clip thứ hai. Lúc bấy giờ chẳng có gì ràng buộc nên “Dzãnh thì làm, không dzãnh thì râu!” (Nhái giọng Phan Thiết, quê tôi).

Tuy nhiên, sau khi làm clip thứ hai, có ai đó nhắc nhở tôi cố gắng làm để theo kịp các bản văn cập nhật. Thế là ngày 10/10 tôi thực hiện được 3 clip theo thứ tự: Buổi sáng, trong ngày và buổi tối. Sau đó tôi chia sẻ việc mình làm với các thành viên trong gia đình và được sự đồng thuận, khích lệ (Các con tôi đều học hoặc làm việc ở xa). Với sự ủng hộ, tôi mạnh dạn bắt đầu gửi cho bạn bè trên mailgroup, chia sẻ trên FB, Zalo, Viber... Đồng thời bạo gan liên lạc với các Ban Truyền Thông như Jescom hoặc GP Phan Thiết, Nha Trang... với ước mong được chia sẻ sản phẩm bé nhỏ của mình để nhiều người tiếp cận với Mạng Lưới Cầu Nguyện Toàn Cầu của ĐTC Phanxicô.

Ngọn lửa nhiệt tình đang tăng cao đột nhiên bị dần hãm lại bởi “Sự thính lặng” của các Ban Truyền Thông, bên cạnh đó còn có những lời khuyên không nên đăng vào những nhóm riêng Viber...

“Chúa dẫn con đi qua những cánh cửa khép. Con đau khổ vì mọi sự tưởng như bế tắc, mọi mộng ước dường như sụp đổ.

Xin cho con đừng bực tức, thất vọng, đắng cay. Đơn giản vì Chúa đang mở cho con một cánh cửa mới, và mời con chủ động bước vào.

Mọi cánh cửa chỉ là phương tiện để đi qua. Chỉ có Chúa mới là cùng đích cho con ở lại.

Chúa dẫn đời con đi qua những cánh cửa khép và mở.

Xin cho con đừng tiếc những cánh cửa đã khép, bởi tin rằng, sau cánh cửa vừa được mở, Chúa đang kiên nhẫn chờ con”. (Rabbouni 26)

Lời nguyện trong quyển Rabbouni bé nhỏ đã vực tôi dậy. Sau đó có hồi âm từ email của Truyền Thông Dòng Tên với góp ý cải thiện chất lượng audio và đề nghị hỗ trợ phần vocal. Mừng quá, tôi đồng ý và cảm ơn ngay, nhưng sau đó tiếp tục là khoảng lặng đến bây giờ!

TTGP

quê nhà cũng
thình lạng,
tình cờ trên
danh sách
Zalo, tôi gặp
số liên lạc
của Cha
nguyên đặc
trách TTGP,



tôi gửi file và nhờ ngài đăng giúp. Tạ ơn Chúa, cha đặc trách khích lệ và đăng ngay lên website GPPT, đó là ngày 20/10/2020.

Từ đó đến nay, tôi vẫn cố gắng “làm bài” để duy trì sự liên tục. Thường thì các bản văn được đăng trên Trang Dòng Tên khoảng 20h hoặc muộn hơn, nên tôi dựa vào đó và hoàn thành clip kết thúc khoảng 23h-0h và như thế bài kịp cập nhật cho hôm sau. Về phần âm thanh, nhiều góp ý đã nói về chất lượng kém của phần này. Xin thú thực, phần này toàn “cây nhà lá vườn”. Ban đầu là tôi, bị góp ý “giọng Con Mèo” (Craven A), liền nhờ bà xã và các con. Tất cả đều thu với phương tiện thô sơ là chiếc điện thoại cầm tay. Sau đó gửi file âm thanh về, tôi tăng âm lượng, lọc tiếng ồn... với các phần mềm có được. Việc nhờ các con luân phiên giúp phần thu, ban đầu chỉ là nhu cầu công việc nhưng dần dần tôi nhận ra đây là phương cách Chúa hướng dẫn tôi cũng như các con cầu nguyện. Trong các bạn, nếu có ai có con lớn xa nhà chắc cũng không khỏi lo lắng cho con cái trong đời sống đức tin giữa xã hội xô bồ. Vì thế khi nhận đọc bài thì ít ra chúng cũng đồng thời đọc được một kinh Lạy Cha và một kinh Kính Mừng. Và như thế hóa ra gia đình cùng cầu nguyện.

Như trên có nói “dần dần nhận ra” thực ra suy cho cùng đây là ân ban, là quà tặng của Thiên Chúa dành cho tôi. Vì sao? Vì không phải do trí thông minh của tôi nhưng chính Ngài đã “mở mắt” cho tôi như anh chàng Batimê xưa kia để tôi thấy được quà tặng của

Ngài. Chưa hết, quà tặng thường được sử dụng thế nào? Chỉ có bạn hữu thân tình mới trao nhau quà tặng quý báu, và như thế, mỗi khi nhận quà, tôi vui sướng vì cảm nghiệm được “tình trạng bạn hữu” với Đức Kitô. Khi đánh mất “tình trạng bạn hữu” vì yếu đuối, tôi phải hòa giải ngay để phục hồi tình trạng, đây cũng là một ân huệ to lớn của Thiên Chúa.

Trong hành trình thực hiện các clip, có bị cảm dỗ không? Thưa có, xin kể cho các bạn một trong nhiều cảm dỗ nhé.

Khi bài được đăng chính thức trên website GP, tôi thấy số views tăng giảm, trôi sụt, nhưng ổn định khoảng 17 views. Tôi tâm sự với cha đặc trách TT, ước mong hàng ngày có được 152 views. Tại sao có con số 152? Xin thưa LM đoàn GP là 151 với ĐC là 152.

Khi thấy số 17 đều đều, cơn cám dỗ len lén bước vào: “Các cha sao giống những kinh sư xưa kia bị Chúa Giêsu mắng: Chết gánh nặng cho thiên hạ còn bản thân không động tay!” Vì trên tòa giảng, các cha thường khuyên giáo dân chuyên chăm cầu nguyện nhưng phần các ngài lại không?! Thôi thức đêm, thức khuya làm chi cho mệt, chẳng ai cần và muốn xem đâu, ngủ cho khỏe!

Hi, con mắt Batimê lại được mở ra: Satan là cha sự dối trá, hẳn đưa ra sự thật nhưng chỉ là nửa sự thật mà thôi! Giống như nửa ổ bánh mì thơm ngon nhưng nửa còn lại đã ôi thiu!

Này nhé, nửa sự thật: các cha khuyên cầu nguyện là có và đúng.

Nửa ôi thiu là đây: Sao anh dám khẳng định các ngài không sống đời cầu nguyện khi không xem clip do “anh làm”. Anh không biết rằng 3 buổi kinh sách và lời cầu nguyện quý trọng nhất là thánh lễ mà các ngài dâng hằng ngày sao? Vì sao anh vội kết án khi chung quy mọi việc đụng đến “anh làm” đến “cái tôi” của anh.

Vâng Chúa đã giúp tôi vượt qua cơn thử thách trên và tiếp tục vui vẻ làm việc.

Những lời khen có cánh cũng là một cám dỗ, tuy nhiên vũ khí Lời Chúa một lần nữa đã giúp tôi vượt qua:

“Phaolô trồng, Apolo tưới, nhưng chính Chúa cho mọc lên” (1Cr 3, 6).

Hy vọng ai đó, không nhất thiết phải theo dõi tất cả các clip, nhưng chỉ cần chạm vào 1 và thời khắc đó Thiên Chúa sẽ tác động trên người ấy qua lời nguyện đơn sơ làm thay đổi cuộc đời họ, như Thánh Phaxicô Xavier nghe lời nhắc của Thánh I-Nhã.

Trước Tết Tân Sửu năm nay, tôi nhận được quà lì xì của Chúa Giêsu từ tín hiệu giao tiếp của bạn C. trong nhóm các bạn. Bạn ấy đã tạo điều kiện để tôi có bài sớm và thu âm tại các studio cho tốt hơn và hôm nay, mừng 9 Tết, quà lì xì do Cha Danh mang đến quả là một ân ban từ Thiên Chúa.

Từ khi hợp tác với cha Danh, ngài đã chuyển các bản dịch sớm trước vài ngày, nhờ thế tôi đỡ vất vả phải làm đêm.

Và đến hôm nay 2/2023, nhóm cộng tác viên thu âm đến nay đã lên hơn 10, trong đó có người tự nguyện đăng ký tham gia. Tạ ơn Chúa

Dài dòng cùng Cha cùng các bạn trong dịp đầu



năm, mong Cha và các bạn giúp lời cầu nguyện để tôi được ơn kiên trì, nhẫn nại làm công việc có thể đẹp ý Chúa và có ích cho vài người.

Phan Thiết, Mùa Chay 2021

Võ Đức Sinh